

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายชรัน จันทร์ภรณ์	ประธานสภา อบต.	ชรัน จันทร์ภรณ์	
๒	นายไพศาล เทพมวง	รองประธานสภา ฯ	ไพศาล เทพมวง	
๓	นางสุมาลี พุฒหล้า	เลขานุการสภา อบต.	สุมาลี พุฒหล้า	
๔	นางณัฐวรรณ หนูตอ	ส.อบต. หมู่ที่ ๑	ณัฐวรรณ หนูตอ	
๕	นางบัวแก้ว ช่างค์	ส.อบต. หมู่ที่ ๓	บัวแก้ว ช่างค์	
๖	นายวุฒิ ธรรมดิถวัฒน์	ส.อบต. หมู่ที่ ๔	วุฒิ ธรรมดิถวัฒน์	
๗	นายวิชัย ทองจอก	ส.อบต. หมู่ที่ ๕	วิชัย ทองจอก	
๘	นางพิสมัย พงศ์วีระรัตน์	ส.อบต. หมู่ที่ ๕	พิสมัย พงศ์วีระรัตน์	
๙	นายผุสดี พลคำมาก	ส.อบต. หมู่ที่ ๖		ลากิจ
๑๐	นางหนูไกร รัฐเมือง	ส.อบต. หมู่ที่ ๗	หนูไกร รัฐเมือง	
๑๑	นางสมชิน มมขุนทด	ส.อบต. หมู่ที่ ๘	สมชิน มมขุนทด	
๑๒	นายอุดม พรมนอก	ส.อบต. หมู่ที่ ๘	อุดม พรมนอก	
๑๓	นายจรูญ พันธุ์สวัสดิ์	ส.อบต. หมู่ที่ ๙	จรูญ พันธุ์สวัสดิ์	
๑๔	นายชัยยุทธ ภู่งค์	ส.อบต. หมู่ที่ ๙	ชัยยุทธ ภู่งค์	
๑๕	นายริม นิยมชื่น	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐	ริม นิยมชื่น	
๑๖	นายหนู โคตรราช	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐	หนู โคตรราช	
๑๗	นายเสกสรร โลหากาศ	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑	เสกสรร โลหากาศ	
๑๘	นายไศล อินทร์ปลัด	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑	ไศล อินทร์ปลัด	
๑๙	นายมี ท้าวนอก	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒	มี ท้าวนอก	
๒๐	นายขาน บุญมา	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒	ขาน บุญมา	
๒๑	นายลี ศรีสุนนท์	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓	ลี ศรีสุนนท์	
๒๒	นายนิยม ชัยชนะแสง	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓	นิยม ชัยชนะแสง	
๒๓	นายอุทัย เงื่อนกลาง	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๔	อุทัย เงื่อนกลาง	
๒๔	นายถาวร พรหมโคตร	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๔	ถาวร พรหมโคตร	
๒๕	นายวีระศักดิ์ ลาพร	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๕	วีระศักดิ์ ลาพร	
๒๖	นางวงเดือน ศรีพลกรัง	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๕	วงเดือน ศรีพลกรัง	
๒๗	นางอัจฉรา ทองประดิษฐ์	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๖	อัจฉรา ทองประดิษฐ์	
๒๘	นายहतัย มะนาวนอก	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๖	हतัย มะนาวนอก	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอักรพงษ์ นพคุณสุวรรณ	นายก อบต.	อักรพงษ์ นพคุณสุวรรณ	
๒	นายส่ง ตาไธสง	รองนายก อบต.	ส่ง ตาไธสง	
๓	นายเลียง ยอดรัก	รองนายก อบต.	เลียง ยอดรัก	
๔	นายเหมือน พินนอก	เลขานุการนายกฯ	เหมือน พินนอก	
๕	นางจันทร์เพ็ญ รักษ์สุจริต	รองปลัดอบต.	จันทร์เพ็ญ รักษ์สุจริต	
๖	นายบุญจันทร์ ไกรนอก	หัวหน้าสำนักปลัด	บุญจันทร์ ไกรนอก	
๗	นางสุธาดา บุตรใหญ่	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สุธาดา บุตรใหญ่	

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาวครบองค์ประชุม

นายชรินทร์ จันภิรมย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ได้เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาวสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

เลขานุการ สภา อบต.
(นางสุมาลี พุฒเหล่า)

ระเบียบวาระการประชุมสภา อบต.หนองมะนาวสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อคราวประชุม วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระตุ่ถาม/ญัตติเร่งด่วน (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา **๔.๑** การพิจารณาผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ **๔.๒** การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ **๔.๓** การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม แทนตำแหน่งเดิมที่ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ประธานสภา อบต.
(นายชรินทร์ จันภิรมย์)
ที่ประชุม

สำหรับระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมาชิกคงได้ตรวจทานเรียบร้อยแล้วหากมีข้อเสนอแนะ ข้อแก้ไข เพิ่มเติมหรือท้วงติง เชิญครับ
ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น/ท้วงติงรายงานการประชุม

ประธานสภา อบต.
(นายชรัน จันภิรมย์)

ที่ประชุม

ประธานสภา อบต.
(นายชรัน จันภิรมย์)

ที่ประชุม

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๔

ประธานสภา อบต.
(นายชรัน จันภิรมย์)

สำหรับระเบียบวาระที่ ๒ หากสมาชิกท่านอื่น ไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม ผมจะขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุม ขอให้ยกมือครับ

มีผู้ยกมือ จำนวน ๒๕ เสียง

ผมขอมติอีกครั้งสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาขอให้ยกมือครับ

ไม่มีผู้ยกมือ

มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

เห็นชอบ จำนวน ๒๕ เสียง ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง

งดออกเสียงไม่มี จำนวน - เสียง

เรื่อง กระทู้ถาม/ญัตติเร่งด่วน (ไม่มี)

เรื่อง เพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา/เพื่ออนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ (๔.๑) เป็นการพิจารณาการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) และผู้บริหารได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น รายละเอียดตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้จัดส่งให้แก่สมาชิกก่อนการประชุมไปแล้วผมขอสรุปย่อ ดังนี้ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปี ๒๕๖๓ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปี ๒๕๖๓ ประกอบด้วยโครงการทั้งสิ้น ๓๓๒ โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาวสามารถดำเนินการได้จำนวน ๗๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของจำนวนโครงการทั้งหมด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสานต่อแนวทางพระราชดำริ

เพื่อเป็นการสานต่อแนวทางพระราชดำริ ในด้านการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาจำนวน ๔๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๕ ของโครงการทั้งหมด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดจำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๗ ของโครงการในยุทธศาสตร์นี้

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพด้านการศึกษาอย่างทั่วถึง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการจัดการศึกษา และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้ มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาจำนวน ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๒ ของโครงการทั้งหมด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดจำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒๙ ของโครงการในยุทธศาสตร์นี้

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรโดยใช้เกษตรอินทรีย์และพัฒนาคุณภาพด้านการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยการให้ความรู้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง สนับสนุนการจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ และส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานทดแทน มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาจำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๑ ของโครงการทั้งหมด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดจำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗ ของโครงการในยุทธศาสตร์นี้

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV การสนับสนุนการจัดการสวัสดิการชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV ให้ได้รับอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สามารถพึ่งพาตนเองได้และลดปัญหาสังคม มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาจำนวน ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๒ ของโครงการทั้งหมด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดจำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๓ ของโครงการในยุทธศาสตร์นี้

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริการด้านสุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและสามารถเข้าถึงประชาชนผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อการพึ่งพาตนเอง ของประชาชนสู่การมีสุขภาพที่ดี มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาจำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๑ ของโครงการทั้งหมด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดจำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของโครงการในยุทธศาสตร์นี้

๖. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้างและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ให้มีความสะดวกและได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และด้านเศรษฐกิจ มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาจำนวน ๑๘๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๗๒ ของโครงการทั้งหมด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดจำนวน ๔๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗๐ ของโครงการในยุทธศาสตร์นี้

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและแก้ไขปัญหาเสพติด สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการจัดการแข่งขันกีฬาสร้างความสมานฉันท์ ทำให้เกิดการประสานงานและความสัมพันธ์อันดี รวมถึงอุปถัมภ์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาปลูกฝังให้ประชาชนเข้าใจและนำหลักธรรมของ

ศาสนา มาใช้ในการเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาจำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๑ ของโครงการทั้งหมด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดจำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๗ ของโครงการในยุทธศาสตร์นี้

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เพื่อส่งเสริมการบริหารกิจการภายในองค์กรและสนับสนุนทุกภาคส่วน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบภาครัฐ ประชาชนมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันตามกฎหมาย และรัฐกับประชาชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นำไปสู่สังคมที่ดี ส่งผลการอยู่ดีมีสุขตลอดไป มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาจำนวน ๒๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๒ ของโครงการทั้งหมด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดจำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ของโครงการในยุทธศาสตร์นี้

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้เกิดความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับประชาชน มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาจำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๑ ของโครงการทั้งหมด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดจำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ ของโครงการในยุทธศาสตร์นี้

๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมมิให้ถูกทำลาย โดยการกำหนดพื้นที่เขตอนุรักษ์ เพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ และการปลูกป่าทดแทน สนับสนุนให้มีการจัดทำข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อป้องกันการบุกรุกป่าไม้ เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดการบริหารน้ำให้มีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือของประชาชน มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาจำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๑ ของโครงการทั้งหมด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดจำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๖ ของโครงการในยุทธศาสตร์นี้ หากท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือสอบถามเชิญครับ

ส.อบต.หมู่ที่ ๙
(นายจรูญ พันธุ์สวัสดิ์)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และจัดส่งเอกสารให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นพิจารณา ผมในฐานะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและได้ติดตามกระบวนการขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นการดำเนินงานโครงการต่างๆ มาต่อเนื่อง ไม่มีปัญหาหรือข้อแก้ไขสำหรับสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประธานสภา อบต.
(นายชรัน จันภิรมย์)

หากสมาชิกท่านอื่นไม่มีข้อเสนอแนะ ผมขอมติที่ประชุมรับรองผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขอให้ยกมือครับ

ที่ประชุม

มีผู้ยกมือ จำนวน ๒๕ เสียง

ประธานสภา อบต.
(นายชรัน จันภิรมย์)

สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้รับรองการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ผ่านมาขอให้ยกมือครับ

ที่ประชุม

ไม่มีผู้ยกมือ

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เห็นชอบ จำนวน ๒๕ เสียง ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
งดออกเสียงไม่มี จำนวน - เสียง

ประธานสภา อบต.
(นายชรัน จันภิรมย์)

ต่อไปเป็น (๔.๒) การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ให้สมาชิกเสนอความเห็นจะกำหนดไปคราวเดียว ๔ สมัย กำหนดสมัยแรกแล้ว ค่อยกำหนดสมัยสามัญการประชุมสมัยสามัญ สมัย ๒-๔ ในคราวนั้นเลย ขอเชิญสมาชิกแสดงความคิดเห็นครับ

ส.อบต.หมู่ที่ ๙
(นายจรูญ พันธุ์สวัสดิ์)

สำหรับการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ผมขอเสนอว่าให้กำหนดไว้เฉพาะสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ โดยกำหนดตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดเสนอและแสดงความเกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุมเพิ่มเติม

ประธานสภา อบต.
(นายชรัน จันภิรมย์)

หากสมาชิกท่านอื่นไม่มีข้อเสนอเพิ่มเติม ผมจะขอมติที่ประชุมกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ขอให้ยกมือครับ

ที่ประชุม

มีผู้ยกมือ จำนวน ๒๕ เสียง

ประธานสภา อบต.
(นายชรัน จันภิรมย์)

ผมขอมติอีกครั้งสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ขอให้ยกมือครับ

ที่ประชุม

ไม่มีผู้ยกมือ

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เห็นชอบ จำนวน ๒๕ เสียง ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
งดออกเสียงไม่มี จำนวน - เสียง

ประธานสภา อบต.
(นายชรัน จันภิรมย์)

ต่อไปเป็น (๔.๓) การคัดเลือกกรรมการตรวจรายงานการประชุม ซึ่งจากเดิมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑. นายชรัน จันภิรมย์ ๒. นายเสกสรร โลหาคาศ ๓. นายนิยม ชัยชนะแสง ซึ่งผมต้องเป็นผู้ลงนามรับรองรายงานการประชุมในตำแหน่งประธานสภาฯ จึงจำเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม แทนจำนวน ๑ คน

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑
(นายเสกสรร โลหาคาศ)

ตามที่ผมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ปฏิบัติหน้าที่มาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปัจจุบันสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ทั้งเสียชีวิตและลาออกทำให้มีการสลับสับเปลี่ยนตำแหน่ง จึงต้องมีการคัดเลือกกรรมการให้ครบถ้วนตามระเบียบครับ

ประธานสภา อบต.
(นายชรัน จันภิรมย์)

ขอให้สมาชิกฯ เสนอรายชื่อผู้ที่จะคัดเลือกเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมสามารถเสนอได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเชิญครับ

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๖
(นางอัจฉรา ทองประดิษฐ์)

ดิฉันนางอัจฉรา ทองประดิษฐ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว หมู่ที่ ๑๖ ขอเสนอ นายมี ท้าวนอก เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคะ
๑. ผู้รับรองคนที่ ๑ นายวิระศักดิ์ ลาพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว หมู่ที่ ๑๕
๒. ผู้รับรองคนที่ ๒ นางพิสมัย พงศ์วิระรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว หมู่ที่ ๕

ที่ประชุม

ไม่มีการเสนอรายชื่อเพิ่มเติม

ประธานสภา อบต.
(นายชรัน จันภิรมย์)

หากไม่มีการเสนอรายชื่อเพิ่มเติม ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว เห็นชอบ นายมี ท้าวนอก เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

เป็นเอกฉันท์ให้นายมี ท้าวนอก เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม
เรื่อง อื่นๆ

ประธานสภา อบต.
(นายชรัน จันภิรมย์)

ระเบียบวาระที่ ๕ เป็นเรื่องอื่นๆ สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะ ข้อท้วงติง รวมถึงข้อสงสัย ที่จะสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ขอเชิญครับ

ส.อบต.หมู่ที่ ๙
(นายจรูญ พันธุ์สวัสดิ์)

สำหรับปีนี้ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขอเรียนท่านประธานถึงผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว เกี่ยวกับการขอสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หากสามารถดำเนินการได้ ผมจะทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอรับอุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟ้า เนื่องจากหมู่บ้านผม มี ๒ คุ่มไฟฟ้าส่องสว่างเสียหลายจุด จากปีงบประมาณที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้า นายช่างผู้รับเหมาจะซ่อมแซม ไปบางจุดซึ่งไม่นานก็เสียอีก ผมคาดว่าจะขอโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ประมาณ ๕ จุดสำหรับซ่อมแซมของหมู่ที่ ๙ จำนวน ๒ คุ่ม ในส่วนของนายช่าง ผมจะดำเนินการหา

ซ่อมแซมเอง ในส่วนของการสำรวจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ส่วนตัวผมเน้นไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลัก ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ขอขอบคุณ สมาชิกที่มีความพยายามให้การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน การอภิปรายในแต่ละครั้ง อาจจะมี ความรุนแรงหรือกระทบกระทั่งไปบ้างก็ขออภัย แต่ต่างๆ ฝ่ายต่างต้องการให้การดำเนินงานเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง

ประธานสภา อบต.
(นายชรัน จันทร์ภรณ์)

สำหรับเรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ผมเห็นว่าน่าจะเป็นปัญหาของทุกหมู่บ้าน และแต่ละหมู่บ้านก็จำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมไฟฟ้า สำหรับการสำรวจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ขอให้แต่ละหมู่บ้าน ดำเนินการประชาสัมพันธ์ประชาคม รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากประชาชน ปัญหาจะได้มาจากประชาชนอย่างแท้จริงและให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ

ส.อบต.หมู่ที่ ๙
(นายจรูญ พันธุ์สวัสดิ์)

ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านได้ดำเนินการแล้วและน่าจะจัดส่งเอกสาร ในการขอรับความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน จากการประชาสัมพันธ์ จะมีปัญหา ด้านการคมนาคมขนส่ง และหมู่ที่ ๙ จะรับฟังเสียงข้างมากของประชาชนเป็นหลัก แต่กรณีวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ที่จะทำหนังสือมาขอรับการสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์เป็นงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองมะนาว

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑
(นายเสกสรร โลหาคาศ)

การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ปีงบประมาณที่ผ่านมาบ้านหนองชุมแสง ดำเนินการ ซ่อมแซม จำนวน ๒ จุด แต่ไม่นานก็ดับอีก ถนนบางสายเวลากลางคืนไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ทำให้ไม่ปลอดภัยในการสัญจร และจากที่เสนอโครงการบรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิ่น และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะช้า แต่ปีนี้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเหมือนปีที่ผ่านมาคงไม่มีเพราะน้ำเข้าเต็มสระน้ำผลิต ประปา แต่ปัญหาคือสระน้ำไม่มีทางน้ำไหลเข้าสระต้องสูบน้ำตลอด ปีต่อไปคงต้อง หาช่องทางระบายน้ำเข้าสระ ผมอยากเสนอให้ทางงบประมาณจัดซื้อท่อส่งน้ำ PVC ใหม่เนื่องจากท่อเดิมแตกชำรุดหลายท่อนมาก ในอนาคตก็คงจำเป็นต้องใช้ท่อส่งน้ำ ขอฝากท่านประธานสภา ให้ผู้บริหารรับข้อเสนอไว้พิจารณาด้วยขอบคุณครับ

ประธานสภา อบต.
(นายชรัน จันทร์ภรณ์)

สำหรับข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ทุกข้อ เสนอแนะ ผมจะนำเรียนผู้บริหารและพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม ครับ

ส.อบต.หมู่ที่ ๔
(นายวุฒิ ธรรมดี)

ในส่วนของการซ่อมแซมไฟฟ้าโคมไฟส่องสว่างตามถนนในหมู่บ้าน สมาชิกได้แจ้งจุด ที่ชำรุด ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ดำเนินการ แต่ปัญหาคือไม่มีช่าง ที่มีใบประกอบวิชาชีพ หรือช่างที่มีทักษะมีความรู้ในการประกอบอาชีพ หากใช้ ช่างตามหมู่บ้าน เวลาเกิดเหตุอันใดก็จะหาคนรับผิดชอบไม่ได้ อุปกรณ์ที่ใช้ซ่อมแซม ก็เป็นรื้อไถ่ ไม่มีความปลอดภัยเท่าที่ควร เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย

หากมีช่างที่จบการไฟฟ้าและมีใบประกอบวิชาชีพ เราสามารถตั้งงบประมาณไว้จ้าง
เหมาในส่วนนี้ได้หรือไม่ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา อบต.
(นายชรัน จันภิรมย์)

ในส่วนของการจ้างเหมา ขอให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งรักษาราชการ
แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว เป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ ขอให้
ท่านรองปลัดได้อธิบายในส่วนของงบประมาณ ครับ

รองปลัด อบต.
(นางจันทร์เพ็ญ รักษ์สุจริต)

สำหรับงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ หลังจากที่นายอำเภอคง ลงนามอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ดังกล่าว
แล้วองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติ สามารถ
ดำเนินการด้านงบประมาณได้เลย สำหรับการสำรวจปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน มีหลายหมู่บ้านเสนอปัญหาเข้ามา เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองมะนาว ดำเนินการแก้ไข และในส่วนของปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างหาก
ดำเนินการซ่อมแซมเอง แล้วเกิดอันตรายหรือไฟฟ้าลัดวงจร ถ้าเกิดความเสียหาย
การไฟฟ้าจะต้องมีผู้รับผิดชอบแน่นอน เพราะฉะนั้นจึงอยากให้ช่างไฟฟ้าที่มีทักษะ
มีความรู้เฉพาะทางซ่อมแซม และเรื่องสุดท้ายขอแจ้งเรื่องกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกี่ยวกับเงินกองทุนหมุนเวียน เพื่อการส่งเสริมอาชีพ ไม่มีดอกเบี้ย การจัดตั้งกลุ่ม
อาชีพสมาชิกต้องเป็นกลุ่มใหม่เพื่อให้การได้รับเงินกองทุนหมุนเวียนต่อประชาชนได้
อย่างทั่วถึง การดำเนินการต้องให้ถูกต้องตามระเบียบกำหนด คณะกรรมการจึงจะ
อนุมัติให้การขอกู้เงินกองทุนหมุนเวียนส่งเสริมอาชีพผ่านได้

ส.อบต.หมู่ที่ ๙
(นายจรรยา พันธุ์สวัสดิ์)

การสำรวจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและการบรรเทาปัญหาความจำเป็น
เดือดร้อนของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการคมนาคม ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่าง
ปัญหาการขาดแคลนน้ำ เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร แต่ที่ผมพูดอยู่เสมอคือการ
จัดการรถกระเช้าราคาถูกลงมาเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าไม่เกี่ยวกับงบประมาณจ่ายขาดเงิน
สะสม แต่ให้หารรถเก่ามาประกอบสามารถทำได้หรือไม่ขัดต่อระเบียบ หรือไม่ ผมขอ
คำปรึกษาเพื่อหาแนวทางในการจัดการรถกระเช้ามาหลายครั้งแล้ว แต่ไม่ทราบว่า
ดำเนินการอย่างไร สามารถทำได้หรือไม่ การจัดหาเพื่อประโยชน์ของประชาชนจะ
หาแนวทางอย่างไร ไฟฟ้าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็น อยากให้พิจารณาตามที่ผมได้
เสนอแนะขอบคุณครับ

รองปลัด อบต.
(นางจันทร์เพ็ญ รักษ์สุจริต)

ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ของหน่วยงานราชการ ต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ การดำเนินการจัดซื้อหากไม่
ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว เกรงว่าจะเกิดปัญหาในภายหลังคะ

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒
(นายมี ท้าวนอก)

ผมนายมี ท้าวนอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว หมู่ที่ ๑๒
ขอขอบคุณที่เพื่อนสมาชิก ไว้วางใจคัดเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม ถึงแม้จะสุขภาพไม่ดี เเท่าที่ควรแต่จะพยายามปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด สำหรับ
วันนี้ผมขอฝากประธานสภานำเรียนคณะผู้บริหารเกี่ยวกับการซ่อมแซมถนนลาดยาง

สายจากบ้านหนองม่วงถึงบ้านเก่าคือและถนนลาดยางสายจากบ้านหนองม่วงถึงบ้านดอนหัน ไว้ให้ผู้บริหารพิจารณา เนื่องจากมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดสาย

ประธานสภา อบต.
(นายชรัน จันภิรมย์)

ในระยะเบียวาระอื่น ๆ หากไม่มีท่านใดเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาวที่เข้าร่วมประชุมและขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ สุมาลี พุฒหล่า ผู้บันทึกการประชุม
(นางสุมาลี พุฒหล่า)

เลขานุการสภา อบต.หนองมะนาว

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาวตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ เสกสรร โลหากาศ ประธานตรวจรายงานการประชุม
(นายเสกสรร โลหากาศ)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑

ลงชื่อ นิยม ชัยชนะแสง กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายนิยม ชัยชนะแสง)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๓

ลงชื่อ มี ท้าวนอก กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายมี ท้าวนอก)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๒

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ฉบับนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ได้รับรองแล้วในสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๔

ลงชื่อ ชรัน จันภิรมย์ ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายชรัน จันภิรมย์)

ประธานสภา อบต. หนองมะนาว